

๖๗๐๘

อานนท์ เทียงตรง



อธิการบดีแม่โจ้ ถูกศิษย์ก่อบีบไล่

เหตุการณ์ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
จ.เชียงใหม่ กว่า 300 คน ลุกฮือขึ้นขับไล่ นาย
อานนท์ เทียงตรง รักษาการอธิการบดีมหาวิท
ทยาลัยแม่โจ้ ออกจากตำแหน่ง

โดยการนำของ นายอำนวยการ ยศสุข ส.ส.เชียงใหม่
ใหม่ พรรคความหวังใหม่ ในฐานะนายกสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกลุ่มแกนนำ 4
องค์กรคือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย, สภาคณา
จารย์, สภาข้าราชการและลูกจ้าง และสมาคม
ศิษย์เก่าแม่โจ้

ทำให้มีคำถามตามมาคือ ทำไมถึงต้องปลุก
มือขึ้นมาขับไล่..!?

ตามข่าว กลุ่มผู้ชุมนุมเห็นว่า การได้มาซึ่งตำ
แหน่ง "อธิการบดี" ของนายอานนท์ไม่โปร่งใส
หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงจากคณะกรรมการ
การ เพื่อสรรหาอธิการบดีคนใหม่ ปรากฏว่า
นายสรายุ เพิ่มพูล เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเลือก
ด้วยคะแนนเสียงถึง 128 คะแนน ขณะที่นายอ
านนท์ได้รับคะแนนเสียงเพียง 95 คะแนน

แต่เมื่อทางสภามหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ
"อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้" คนใหม่ ปรากฏ
ว่านายอานนท์ถูกเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งดัง
กล่าว พร้อมเสียงครหาติดตามมาเป็นพรวน

แต่การที่นายอานนท์นั่งในตำแหน่งอธิการ
บดีนานถึง 8 ปี(2 สมัย) แทนที่กระแสนการต่อ
ด้านจะลดน้อยถอยลง กลับตรงกันข้าม เริ่มรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ

จนเกิดการขับไล่ออกจากตำแหน่งดังกล่าว
พร้อมด้วยข้อหาที่ฉกรรจ์ อาทิ บริหารงานด้วย
ความล้มเหลว สร้างความแตกแยกระหว่างคณา
จารย์ ข้าราชการ และลูกจ้าง โดยเห็นแก่ประ
โยชน์ส่วนตัวและพรรคพวก ไม่ว่าจะเป็นการพิ
จารณาความดีความชอบ การพิจารณาเลื่อนขั้น
ตำแหน่ง

และยังถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมส่อไปใน
ทางทุจริต คอร์รัปชันจากการบริหารราชการ
โดยเจตนางบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
ต่างๆ เป็นเงินสูงถึง 1,448 ล้านบาท

ดูเหมือนว่ามรสุมที่รุนแรง "อานนท์ เทียง
ตรง" จะไม่ใช่ธรรมดา เมื่อมีการล่ารายชื่อเพื่อ



ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ให้
ปลดอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในทันที ไม่
เช่นนั้นจะมีคณาจารย์ลาออกจากตำแหน่ง 38
คน

เมื่อสืบสาวประวัติของอธิการบดีคนนี้ พบว่า
ปัจจุบันอายุ 59 ปี จบการศึกษาในระดับประถม
ศึกษาที่โรงเรียนวัดคู้งวารี อ.สวรรคโลก จ.สุโข
ทัย เมื่อปี 2492 และจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่
โรงเรียนสวรรคโลกวิทยา อ.สวรรคโลก เมื่อปี
2498

ต่อมาได้มีโอกาสไปเรียนในระดับปริญญาตรี
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปริญญาโทจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกจากประเทศออส
เตรเลีย

เคยรับราชการมาหลายแห่ง เป็นทั้งคณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร และอธิการบดีที่สถา
บันเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่โจ้

จนล่าสุด เมื่อสถาบันเทคโนโลยีเกษตรกรรม
แม่โจ้ ได้เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาย
อานนท์ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบัน
ดังกล่าวเป็นเวลานาน 8 ปีเต็ม

จนถูกคณาจารย์และศิษย์เก่า-ใหม่
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขับไล่ออกจากตำ
แหน่งดังกล่าว..!!

ศุภกิจ สว่างโรธส